

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh và theo đề nghị của Công an tỉnh tại Công văn số 3864/CAT-PV01 (CS) ngày 15/9/2020 về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Sở Ngoại vụ được thành lập vào tháng 8 năm 2005 với bộ máy cơ cấu tổ chức gồm 03 phòng trực thuộc: Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Lễ tân - Lãnh sự - Báo chí và Văn phòng Sở với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (*gọi chung là công tác đối ngoại*) của địa phương; tham mưu, giúp Tỉnh ủy thông qua Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và triển khai toàn diện công tác đối ngoại của tỉnh; tổ chức, quản lý công tác đối ngoại Đảng theo các quy định của Đảng.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động đối ngoại:

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động đối ngoại ngày càng được tăng cường, triển khai thực hiện có hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh, giữa Trung ương và địa phương.

Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động đối ngoại.

Sở Ngoại vụ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp về quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và thực hiện hoạt động đối ngoại trong giải quyết các vấn đề liên quan trên biển.

Các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai nhiều chương trình, kế hoạch công tác chung, vì vậy, trong thời gian qua, không để xảy ra trường hợp nào ảnh hưởng đến an ninh trật tự liên quan đến người nước ngoài.

2. Công tác tuyên truyền, vận động

Thông qua các cuộc họp cơ quan, tổ chức, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 25 và Quyết định số 441/QĐ-UBND, ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25.

Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch đăng ký thi đua xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; trên cơ sở đó, Lãnh đạo Sở cùng với Chi ủy tổ chức quán triệt cho toàn thể công chức, người lao động cơ quan thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan khác của các cấp, các ngành quy định về an ninh, trật tự nhằm nâng cao nhận thức của công chức, người lao động cơ quan trong việc tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm.

3. Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8)

Tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8) với sự tham gia của toàn thể công chức, người lao động cơ quan; triển khai tuyên truyền cho công chức, người lao động cơ quan thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện các nội dung đảm bảo an ninh trật tự tại nơi cư trú.

4. Xây dựng lực lượng tham gia bảo đảm ANTT

Sở đã thành lập Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan; Lực lượng tự vệ cơ quan và tổ chức Lễ thành lập Lực lượng tự vệ của Sở vào ngày 26/7/2018, thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan để Lực lượng tự vệ đi vào hoạt động; thành lập Tổ chuyên môn Phòng không nhân dân và Đội phòng cháy, chữa cháy của cơ quan.

Cử công chức thuộc lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện tự vệ hàng năm theo Thông báo triệu tập của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố.

5. Phòng, chống mại dâm; cai nghiện và quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy; hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng, chống mua bán người, trong thời gian qua, Sở Ngoại vụ đã triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quyết định số 605/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước TOC) và Nghị định thư về ngăn ngừa, trấn áp và trừng trị tội phạm mua bán người, đặc biệt là

phụ nữ và trẻ em; Kế hoạch số 7452/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016 - 2020.

Sở Ngoại vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung phòng, chống mua bán người qua biên giới.

Ngoài ra, Sở đã phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; công tác phòng, chống mua bán người đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong cơ quan. Qua đó, giúp cán bộ, công chức được giao phụ trách công tác trên chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (nếu có); đồng thời, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người qua biên giới xảy ra trên địa bàn tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Tiếp tục triển khai tuyên truyền, quán triệt thực hiện các nội dung thực hiện Nghị quyết số 25 và Quyết định số 441/QĐ-UBND, ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25; các biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho công chức, người lao động cơ quan về thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện các nội dung đảm bảo an ninh trật tự tại nơi cư trú.

Củng cố và kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự, Lực lượng tự vệ, Tổ chuyên môn Phòng không nhân dân và Đội phòng cháy, chữa cháy của cơ quan; phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực khi có yêu cầu.

Tổ chức hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong toàn thể công chức, người lao động cơ quan.

Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn với công tác đánh giá, phân loại và bình xét thi đua - khen thưởng hàng năm của cơ quan.

Trên đây là nội dung báo cáo của Sở Ngoại vụ, kính đề nghị Công an tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- SNgV: Lãnh đạo Sở, VP;
- Lưu: VT, TH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Thành